
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
umhverfis- og samgöngunefndar.

Mér finnst við borga alveg nógu mikið, ef ekki of mikið, í skatta tengdum bifreiðum, þ.m.t. 
bifreiðagjöld (sem áttu að vera tímabundin) og eldsneytisgjöldum. Aðeins lítill hluti þessara gjalda 
renna til vegamála sem ætti að vera eyrnamerkt fyrir framkvæmdum og endurbótum í vegakerfinu.

Bestu kveðjur,
Úlfar Snæbjörn Magnússon


